

*

Số 223 -BC/BTCTU

BÁO CÁO

kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 9/2018 và 9 tháng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm 2018

Thực hiện Công văn số 5434-CV/BTCTW ngày 12/6/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo kết quả công tác tháng 9/2018 và 9 tháng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm 2018 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018 VÀ 9 THÁNG NĂM 2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Các nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là BTVTU) ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở gắn đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 với việc liên hệ kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); trong đó, chú trọng đánh giá và nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. BTVTU cũng đã tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với 17 tập thể và 6 cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong năm 2017.

Trên cơ sở đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Qua kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; việc tự đánh giá, xếp loại cơ bản đảm bảo thực chất, khách quan, đúng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân.

Đối với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong BTVTU năm 2017 và gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị đối với BTVTU, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm; gửi các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến nhiều lần để hoàn thiện trước khi kiểm điểm. Trong báo cáo kiểm điểm, BTVTU đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; trên cơ sở đó, xác định rõ những giải pháp khắc phục khuyết điểm. Ban TVTU đã kiểm điểm tập thể, cá nhân nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực; không nể nang, né tránh; làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân và lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra những biện pháp để khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; tập trung tổ chức khắc phục những khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Gắn với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và thường xuyên theo Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị, Ban chủ động xây dựng và tham mưu cho BTVTU xây dựng các văn bản chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai, học tập và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII tại đơn vị mình; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và các kế hoạch thực hiện chương trình gắn với các nội dung cụ thể được nêu trong Kế hoạch số 04, đồng thời tiến hành theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch này ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, các cơ quan, địa phương, đơn vị, các cấp uỷ và tổ chức đảng đều nghiêm túc triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời và đạt kết quả theo yêu cầu của kế hoạch.

1.2. Tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm.

1.2.1. Về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII và Kế hoạch số 07-KH/TW về việc thực hiện Nghị quyết

Sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 4/12/2017 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành Kế hoạch số 125-KH/TU và Kế hoạch 126-KH/TU ngày 05/4/2018 về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào 4 nội dung phải hoàn thành trong năm 2018 và 11 nội dung theo Kế hoạch số 07 cụ thể đã thực hiện việc phân công 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thực hiện chủ trương trường ban tuyên giáo cấp uỷ đồng thời

là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở 11/14 huyện¹, trưởng ban dân vận cấp uỷ kiêm chủ tịch uỷ ban mặt trận tổ quốc cấp huyện ở 9/14 huyện², trưởng ban tổ chức huyện uỷ đồng thời là trưởng phòng nội vụ ở 3/14 huyện³, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra huyện uỷ đồng thời chánh thanh tra huyện ở 2/14 huyện⁴. Thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đến nay, có 8 sở, ngành của tỉnh (các sở: Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông) với 801 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND các cấp được thực hiện tại Trung tâm hành chính cấp tỉnh. Có 3/14 huyện thực hiện mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, xã⁵ và huyện Minh Long đang chờ UBND tỉnh phê duyệt đề án. Các huyện đang tiến hành xây dựng dự thảo đề án việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn (*huyện Minh Long đã hoàn thành và chờ Trung ương phê duyệt*) và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ điều kiện⁶. Xây dựng Kế hoạch, thực hiện khắc phục tình trạng thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên tiến đến thực hiện linh hoạt mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận⁷. Đã và đang tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (*trường dạy nghề, trung tâm...*) theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự.

Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt Đề án "Sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Lý Sơn"; thẩm định Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh; các dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ xây dựng Đề án Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; xây dựng Đề án "Sắp xếp tổ chức bộ máy Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh"; Đề án hợp nhất Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; xây dựng Quy định về số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên trách tham

¹ Thành phố, Sơn Tịnh, Minh Long, Sơn Hà, Tây Trà, Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Trà Bồng.

² Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Tây, Bình Sơn

³ Đức Phổ, Thành phố Quảng Ngãi, Sơn Tịnh.

⁴ Đức Phổ, Sơn Tịnh.

⁵ Nghĩa Hành, Đức Phổ, Thành phố Quảng Ngãi.

⁶ Minh Long chờ Trung ương phê duyệt, Bình Sơn và Ba Tư đang xây dựng đề án.

⁷ Minh Long, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh đã xây dựng kế hoạch.

muu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.v.v...

***Một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện:**

- Hệ thống pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Chính phủ quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị chưa được ban hành đồng bộ nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất chưa được quy định thống nhất, cơ chế chính sách giữa khối Đảng và Khối Nhà nước sau khi thực hiện hợp nhất vẫn chưa được quy định cụ thể, ảnh hưởng đến quá trình hợp nhất các cơ quan, đơn vị. Về quản lý biên chế sau khi hợp nhất, nếu thực hiện thống nhất quản lý biên chế thuộc biên chế khối Đảng, Mặt trận đoàn thể chính trị - xã hội (nhưng biên chế không được phân bổ thêm) sẽ làm tăng biên chế vượt quá biên chế được Ban tổ chức Trung ương đã phân bổ.

- Việc sáp nhập văn phòng cấp ủy huyện với văn phòng HĐND và UBND cấp huyện gặp một số khó khăn, vướng mắc về vấn đề vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác; quản lý tổ chức bộ máy cơ quan.

- Việc thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các xã sẽ dôi dư số lượng cán bộ, công chức cấp xã lớn (*những cán bộ, công chức cấp xã không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét chuyển thành công chức cấp huyện*).

- Chưa có quy định cụ thể số lượng cấp phó các đơn vị và cơ chế, chính sách đối với số lượng cấp trưởng, cấp phó dôi dư sau khi sắp xếp (*tạo tâm lý e ngại trong quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị có số lượng dôi dư cấp phó lớn*).

- Hiện nay, số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tự chủ về tài chính chiếm tỷ lệ khá nhỏ; phần lớn kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là dựa vào ngân sách nhà nước (chiếm hơn 90%).

- Các hội đặc thù được giao biên chế để cấp kinh phí hoạt động, đa số hội chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự chủ, tự trang trải kinh phí, còn nặng tư tưởng bao cấp, trông chờ vào biên chế, kinh phí hỗ trợ của Nhà nước; kinh phí hoạt động của hội ngoài phần được Nhà nước hỗ trợ, phần hội tự huy động được rất ít, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của hội.

1.2.2. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 và áp dụng tạp thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định 108 của Chính phủ, giai đoạn 2015-2017 và đợt II/2018, toàn tỉnh đã tinh giản 1.390 người. Trong đó, khối hành chính 113 người; khối sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 1.139 người; khối sự nghiệp không hưởng lương từ ngân sách

Nhà nước: 20 người; cán bộ, công chức cấp xã: 117 người; hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ 07 người. Nhìn chung, việc tinh giản biên chế trong toàn tỉnh bảo đảm lộ trình đúng theo quy định.

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quyết định số 2474-QĐ/BTCTW, 2475-QĐ/BTCTW ngày 15/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 29/5/2018 thực hiện Quyết định số 2474, 2475 của Ban Tổ chức Trung ương về thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành tổ chức xây dựng đảng cấp tỉnh, cấp huyện gắn với vị trí việc làm để triển khai thực hiện trong toàn ngành của tỉnh. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng Đề án về thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành tổ chức xây dựng đảng cấp tỉnh, cấp huyện gắn với vị trí việc làm (gọi tắt là Đề án). Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tổng hợp và xây dựng Đề án tổng thể trong toàn tỉnh theo Quyết định số 2474, 2475 của Ban Tổ chức Trung ương.

1.3. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh; Kết luận số 04-KL/BTCTW ngày 22/1/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện thường xuyên nhiệm vụ đổi mới, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy đảng và hệ thống chính trị⁸; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên⁹. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng¹⁰; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ¹¹.

Trên cơ sở 8 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2018 và những năm tiếp theo của Kết luận số 04-KL/BTCTW ngày 22/1/2018 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Ngành, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTVTU ban hành Kết luận số 553-KL/TU ngày 12/2/2018 chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo; đồng

⁸ Thường xuyên kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị; xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Lý Sơn. Triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

⁹ Triển khai Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về sinh hoạt chi bộ đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; xây dựng Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/3/2018 của Ban về khắc phục tổ chức đảng yếu kém và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

¹⁰ Ban hành Kế hoạch số 42-KH/BTCTU ngày 26/3/2018 về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018.

¹¹ Thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số có năng lực, uy tín để rèn luyện, tạo nguồn cán bộ che chắn, tránh tình trạng cục bộ, khép kín; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy Kế hoạch 135-KH/TU ngày 29/5/2018 thực hiện Quyết định số 2474, 2475 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 17/9/2018 thực hiện Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Ban hành Kế hoạch số 44-KHBTCTU ngày 4/4/2018 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018.

thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 41-KH/BTCTU ngày 21/3/2018 triển khai đến các đơn vị thuộc Ban và các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện Kết luận số 04-KL/BTCTW ngày 22/1/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kết luận số 553-KU/TU ngày 12/02/2018 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong đó tập trung vào thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Trung ương.

1.4. Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng:

Sau khi Trung ương ban hành Chỉ thị 36 và Hướng dẫn 26, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng liên quan, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy ban hành 14 văn bản chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các cấp ủy cũng đã ban hành các văn bản để triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị đại hội ở cấp mình và cấp cơ sở trực thuộc. Nhìn chung, công tác tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị 36 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đạt hiệu quả và đúng tiến độ thời gian tổ chức đại hội theo kế hoạch đề ra. Qua công tác tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận thấy:

- Đại hội đảng bộ các cấp được sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng bộ, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi. Đại hội được tiến hành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và thực hiện đầy đủ các nội dung trọng tâm của Chỉ thị 36.

- Các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp được các cấp ủy chuẩn bị công phu, chất lượng. Các cấp ủy được chuẩn bị nghiêm túc, phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể của đảng bộ (chi bộ) trong nhiệm kỳ 2015-2020.

- Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội được tiểu ban nhân sự, ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy định, quy định, bảo đảm về cơ cấu độ tuổi, ngành, lĩnh vực và phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị. Nhân sự được lựa chọn giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và có uy tín.

- Công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp đầu tiên của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng trình tự theo quy định. Danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, đại biểu dự đại hội cấp trên trực

tiếp bảo đảm số dư theo quy định. Hầu hết đại hội từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thống nhất cao với đề án, phương án nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị và chỉ bầu một lần là đủ số lượng với số phiếu tập trung cao; nhân sự trúng cử đúng với định hướng chuẩn bị và phê duyệt nhân sự của cấp trên. Việc kiểm phiếu thực hiện thông qua phần mềm kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu nhanh, chính xác. Sau khi kết thúc bầu cử, đã thực hiện việc niêm phong, lưu trữ các loại phiếu bầu cử theo đúng quy định. Báo cáo nhanh kết quả đại hội theo yêu cầu của cấp trên đúng thời gian quy định.

- Nhìn chung, chất lượng, cơ cấu nữ, trẻ của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 cao hơn so với nhiệm kỳ 2010-2015¹².

- Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 được dư luận xã hội, cán bộ đảng viên đánh giá đây là kỳ Đại hội thành công trên nhiều mặt so với các nhiệm kỳ trước.

*** Một số tồn tại hạn chế:**

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt: Nhận thức của một số cấp ủy cơ sở về nội dung tinh thần Chỉ thị 36 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp một số nội dung còn hạn chế nên một số chi, đảng bộ cơ sở chưa kịp thời cụ thể hóa văn bản của cấp trên, xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai quán triệt; một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã còn lúng túng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, còn nhầm lẫn giữa quy định cũ và quy định mới trong công tác bầu cử.

- Về nội dung văn kiện đại hội: Báo cáo chính trị của một số đảng bộ chưa đạt yêu cầu, còn dài, nội dung dàn trải; việc đánh giá những tồn tại, hạn chế của đảng bộ còn chung chung, nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị chưa sâu sắc, nhất là trách nhiệm nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu; việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ đến chưa sát với tình hình thực tế của địa phương; các giải pháp và lựa chọn khâu đột phá để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ đến chưa rõ nét, chưa mang tính định hướng; công tác xây dựng Đảng đề cập chưa sâu, chưa ngang tầm với nhiệm vụ then chốt; các giải pháp thực hiện còn chung chung. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn nhiều nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị, chưa thẳng thắn tự phê bình và phê bình, chưa đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm; chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với những tồn

¹² Về trình độ chuyên môn: Nhiệm kỳ 2010-2015 có 02/55 đồng chí có trình độ trung cấp chuyên môn; 4/5 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 2/55 đồng chí có trình độ Tiến sỹ. Cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 có 56/56 đồng chí có trình độ đại học, trong đó 16/56 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 03/56 đồng chí có trình độ tiến sỹ. Về cơ cấu nữ: cấp ủy cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 có 92 đồng chí tăng 12 đồng chí so với nhiệm kỳ 2010-2015...

tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đảng bộ và chủ trương của cấp trên.

- Về thảo luận văn kiện đại hội: Thời gian dành cho thảo luận văn kiện ở đại hội Đảng các cấp còn ít, chủ yếu là đọc tham luận, chưa có tranh luận, phân tích làm rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ đến; các ý kiến tham gia thường tập trung vào nội dung phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ít quan tâm tham gia vào nội dung công tác xây dựng Đảng.

- Về công tác nhân sự: Việc chuẩn bị nhân sự ở một số đảng bộ còn khó khăn, lúng túng nên một số trường hợp cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy phải bầu thiếu số lượng. Một số đơn vị, địa phương có kết quả bầu cử chưa đạt yêu cầu; nhân sự tái cử cấp ủy, nhân sự chủ chốt hoặc định hướng bố trí chức danh chủ chốt nhưng không trúng cử cấp ủy¹³. Cán bộ trẻ, nữ trúng cử cấp ủy ở một số đảng bộ chưa đạt tỷ lệ cơ cấu theo quy định tại Chỉ thị 36, Hướng dẫn 26, Hướng dẫn 04¹⁴. Ban Chấp hành Đảng bộ Công an, Quân sự không có cán bộ nữ. Nhân sự cấp ủy ở cấp cơ sở còn nhiều trường hợp chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; một số nơi nhân sự chức danh chủ chốt cấp xã tái cử nhưng không đủ chuẩn về trình độ chuyên môn; tuổi bình quân của cấp ủy cơ sở còn cao, chưa mang tính kế thừa, chưa đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

- Công tác điều hành đại hội, công tác điều hành bầu cử của Đoàn chủ tịch ở một số đảng bộ cơ sở và trên cơ sở còn bị động, lúng túng; Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi còn lúng túng, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu chưa cụ thể, rõ ràng.

1.5. Cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Sau khi Ban chấp hành Trung ương khoá XII ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

¹³ Đối với cấp huyện: Đảng bộ huyện Ban Tư nhân sự dự kiến bí thư không trúng cử cấp ủy, Đảng bộ huyện Tây Trà nhân sự dự kiến phó bí thư không trúng cấp ủy; Đối với cấp cơ sở: bí thư tái cử nhưng không trúng cử cấp ủy 02; phó bí thư tái cử nhưng không trúng cử cấp ủy 09.

¹⁴ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Cán bộ nữ là 10,7% (theo quy định Chỉ thị 36 là không dưới 15%); trẻ tuổi dưới 40 là 7,1% (theo quy định Chỉ thị 36 là không dưới 10%). Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ ở nhiều đảng bộ huyện chưa đạt tỷ lệ theo quy định: Tư Nghĩa, Đức Phổ, Lý Sơn... Số đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chưa đạt tỷ lệ cán bộ nữ: Bình Sơn 7/25; Sơn Tịnh 3/11 đảng bộ cơ sở; Thành ủy Quảng Ngãi 4/23 đảng bộ cơ sở; Đức Phổ có 3/15 đảng bộ cơ sở; Ba Tơ có 10/20 đảng bộ cơ sở; Trà Bồng có 3/10 đảng bộ cơ sở; Tây Trà 7/9 đảng bộ cơ sở; Sơn Tây 5/9 đảng bộ cơ sở; Minh Long 1/5 đảng bộ cơ sở. Số đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chưa đạt tỷ lệ cán bộ trẻ: Bình Sơn 24/25; Sơn Tịnh 10/11 đảng bộ cơ sở; Thành ủy Quảng Ngãi 22/23 đảng bộ cơ sở; Đức Phổ có 14/15 đảng bộ cơ sở; Ba Tơ có 6/20 đảng bộ cơ sở; Sơn Tây 5/9 đảng bộ cơ sở; Minh Long 5/5 đảng bộ cơ sở; Nghĩa Hành 6/12 đảng bộ cơ sở.

(Nghị quyết số 26) và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 26, BTVTU đã ban hành Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 26/6/2018 để tổ chức học tập, triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, trong đó có Nghị quyết 26 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; Ban TVTU yêu cầu cấp ủy đảng các cấp trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung được nêu trong kế hoạch nghiêm túc, thiết thực, bảo đảm thời gian và đạt hiệu quả tại đơn vị mình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho BTVTU ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 17/9/2018 về thực hiện 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Bước đầu, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao niềm tin, sự tin nhiệm của nhân dân đối với đảng về sự đổi mới trong công tác cán bộ; cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, địa phương, đơn vị có sự thống nhất trong tư tưởng, hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch 156 có trọng tâm, trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao¹⁵.

1.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, rà soát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trên cơ sở Kế hoạch số 148-KH/BTCTW ngày 18/5/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm tra chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng để làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, đề xuất chọn 2 Đảng bộ cấp huyện để Đoàn kiểm tra Ban Tổ chức Trung ương về làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 2 đơn vị cấp huyện.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/BTCTU ngày 26/3/2018 về kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 đối với 03 cá nhân và 07 tập thể; trong đó có 2 nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, 1 nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch số 52-KH/BTCTU ngày 19/7/2018 về kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 5/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII đối với 14 huyện, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

¹⁵ Đã tham mưu cho BTVTU Quy chế thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTVTU quản lý; điều động, luân chuyển 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đó có cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực.

Căn cứ Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Công văn số 5030-CV/BTCTW ngày 24/4/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo¹⁶ thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ trong toàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của Ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh; trong đó, tập trung vào một số nội dung: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, Nhà nước; tự kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công tác cán bộ theo phân cấp; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát các nội dung công tác cán bộ nêu trên; kịp thời xem xét, xử lý theo quy định đối với những trường hợp sai phạm; đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) và gửi báo cáo kết quả việc tự kiểm tra, rà soát về Ban thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổng hợp, xây dựng báo cáo tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy gửi Ban Tổ chức Trung ương (Báo cáo số 440-BC/TU ngày 13/8/2018).

2. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên

2.1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở các cấp

Căn cứ Quy định số 4165-QĐ/TU ngày 31/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy không có nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy tỉnh và phân công theo dõi lĩnh vực địa bàn cơ sở (Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu nhiệm vụ này). Do đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin không báo cáo.

2.2. Bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ

2.2.1. Về công tác nhân sự thường xuyên

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình bầu bổ sung và phân công công tác đối 02 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phân công đồng chí Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; thống nhất nhân sự bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức, nhiệm kỳ 2015-2020; nhân sự bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nhân sự bầu chức danh Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII; chỉ định 03 Ủy viên Ban Chấp hành ở Đảng bộ huyện Sơn Tịnh nhiệm kỳ 2015-2020; cho 01 đồng chí thôi tham gia

¹⁶ Công văn số 2792-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Chấp hành ở Đảng bộ Quân sự tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và 01 Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Chỉ định 01 Phó Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, 01 Ủy viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.

- Thỏa thuận bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 01 Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước; thỏa thuận bổ nhiệm Thẩm phán Trung cấp Tòa án nhân dân tỉnh; nhân sự bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chuẩn y kết quả hiệp thương chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương về bố trí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Tham mưu phân công 01 Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quản lý, điều hành và xử lý công việc chung của cơ quan đến khi kiện toàn chức danh Trưởng Ban. Cho 01 đồng chí thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, đồng thời giao 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng điều hành, xử lý công việc của Trường đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng; kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu đối với Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 01 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cho 01 đồng chí thôi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đề nghị chỉ định 01 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức.

2.2.2. Về công tác quản lý, đánh giá, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành tỉnh tiến hành kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân năm 2017, đặc biệt là các tập thể, cá nhân được Ban thường vụ Tỉnh ủy gọi ý kiểm điểm; tổng hợp, xây dựng báo cáo kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017. Tham mưu tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 bảo đảm về nội dung và phương pháp tiến hành theo quy định. Tham mưu kết luận, phân loại 112 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trực tiếp kết luận năm 2017.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định điều động, luân chuyển 10 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 03 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý¹⁷; thỏa thuận bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 06 trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia quản lý¹⁸; 01 Phó Giám đốc Sở Công thương kiêm Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường, 01 Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc và 02 Phó Giám đốc Sở Y tế, 01 Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông; thỏa thuận bổ nhiệm 04 kiểm sát viên trung cấp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 02 Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Dung Quất, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi, Cục trưởng và 01 Phó Cục trưởng Cục thống kê, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; bổ nhiệm lại Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

2.2.3. Về công tác quy hoạch cán bộ:

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp. Đến nay, các cơ quan, địa phương, đơn vị của tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và gửi danh sách về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định. Để đảm bảo số lượng nguồn quy hoạch theo quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến đề xuất, giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở một số sở, ban, ngành tỉnh.¹⁹

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 6 đồng chí và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 15 đồng chí; thông báo đến các cơ quan, đơn vị có cán bộ được phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề nghị Trung ương điều chỉnh quy hoạch cán bộ diện Ban Bí thư quản lý đối với 02 đồng chí (vì một đồng chí quy hoạch quá 3 chức danh không đúng theo quy định).

¹⁷ Giám đốc Sở Y tế, 01 PGĐ Sở TTTT, 01 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,

¹⁸ *Bổ nhiệm*: GD Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương, CN Quảng Ngãi; 01 KSV Trung cấp. *Bổ nhiệm lại*: Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê; 01 PGĐ Ngân hàng PT Quảng Ngãi; 01 PGĐ Kho bạc NN.

¹⁹ Sở Tài nguyên - Môi trường; Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi.

2.2.4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu đăng ký cử 05 cán bộ thuộc đối tượng 1 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; cử 01 cán bộ thuộc đối tượng 1, 01 cán bộ thuộc đối tượng 2 và 315 cán bộ thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2018; cử 01 đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đi bồi dưỡng nâng cao kiến thức lãnh đạo, quản lý; cử đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; 10 cán bộ đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương; 03 cán bộ đi công tác ở nước ngoài; cho ý kiến thống nhất cử 22 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi bồi dưỡng kiến thức năng lực lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện năm 2018. Xét chọn và cử 170 cán bộ đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị năm 2018; thông báo chiêu sinh đào tạo đại học chính trị (văn bằng 2) và các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị. Xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018.

2.2.5. Về công tác chính sách cán bộ:

Thẩm định và trình Thường trực Tỉnh ủy công nhận 04 trường hợp là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ. Quyết định hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho 02 cán bộ lão thành cách mạng; hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho 03 cán bộ. Tổ chức 02 đoàn cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu đi nghỉ dưỡng tại Lăng Cô; 02 đoàn cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã nghỉ hưu đi tham quan các tỉnh, thành phía Bắc và Đại Lải. Phối hợp với Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đi thăm, tặng quà cho 107 cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa còn sống trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - Năm 2018.

Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp cho 03 cán bộ; tổ chức xét thăng hạng và trình Ban Tổ chức Trung ương công nhận kết quả, đồng thời bổ nhiệm ngạch cho 09 viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II năm 2017; bổ nhiệm ngạch bác sỹ chính cho 01 cán bộ; chuyển ngạch cho 15 cán bộ; nâng lương 02 cán bộ; nâng phụ cấp nghề cho 01 cán bộ; nâng lương trước thời hạn cho 02 cán bộ. Đề nghị Trung ương nâng lương trước thời hạn cho 01 cán bộ; chuyển ngạch chuyên viên cao cấp cho 01 cán bộ. Hoàn thành kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (theo chỉ tiêu Ban tổ chức Trung ương phân bổ năm 2017). Cho 01 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ công tác chờ đến tuổi sẽ nghỉ hưu theo Nghị định 26 của Chính phủ.

2.3. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017²⁰, trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại đối với đảng viên và tổ chức đảng và đề nghị của các cấp ủy, Ban Tổ chức Tỉnh đã tổng hợp, thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ và bằng khen cho 08 tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh 5 năm liền²¹ và tặng bằng khen cho 36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Công tác nghiệp vụ đảng viên được tham mưu thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, đã thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 1.790 Huy hiệu Đảng trong các đợt 03/02, 19/5/2018 và 2/9/2018; cho ý kiến kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vào Đảng 15 trường hợp; cho ý kiến thống nhất xem xét kết nạp lại vào Đảng 14 trường hợp; thống kê, báo cáo kết quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 cho Trung ương theo quy định. Hoàn thành việc cài đặt phần mềm dữ liệu cơ sở đảng viên 3.0 cho các đơn vị.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tiếp tục được các cấp ủy quan tâm; theo báo cáo của các địa phương, đơn vị tính đến ngày 15/6/2018, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1001 đảng viên mới, trong đó nữ 506 đồng chí, đoàn viên TNCSHCM 579 đồng chí, dân tộc 150 đồng chí.

Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW ngày 17/2/2013 của Ban Bí thư khóa XI về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; kết quả thực hiện Quy định 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”. Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 123 và Quy định 173 theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương.

2.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm tra, xác minh, thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 40 trường hợp đề phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 154 trường hợp đề Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến cử đi tham

²⁰ Về chất lượng TCCSD: có 922/924 TCCSD được đánh giá chất lượng; trong đó có 439 TCCSD trong sạch, vững mạnh, chiếm 48,0%; 397 TCCSD hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 43,0%; 76 TCCSD hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 8,0%; 10 TCCSD yếu kém, chiếm 1,0% (tăng 04 TCCSD yếu kém so với năm 2016)²⁰. Về chất lượng đảng viên: Có 46.215/50.837 đảng viên được đánh giá chất lượng; trong đó có 4.606 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 12,76%; 36.102 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78,12%; 5.294 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 11,46%; 213 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,46%.

²¹ Có 01 tổ chức đảng được tặng cờ và 07 tổ chức đảng được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

quan, công tác, học tập ở nước ngoài; trao đổi với các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chính trị để xem xét bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên. Rà soát tiêu chuẩn chính trị 315 cán bộ được quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Suu tra, khai thác hồ sơ 186 trường hợp phục vụ công tác cán bộ, phát triển đảng viên; đọc và photocopy 150 hồ sơ các loại.

Hoàn thành việc sắp xếp, lên danh mục hồ sơ về bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ được bổ sung quy hoạch và quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các chức danh cán bộ quy hoạch diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia góp ý vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương. Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2.5. Công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa Liềm vàng năm 2018; đẩy mạnh tuyên truyền, "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III-2018 theo Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời, xây dựng và ban hành Kế hoạch số 47-KH/BTCTU ngày 9/5/2018 triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW ngày 14/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, trong đó yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên báo chí phải kết hợp giữa "xây" và "chống", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" thông qua các phương tiện thông tin truyền thông như báo, đài, các buổi tọa đàm...

3. Một số mô hình mới trong công tác xây dựng đảng

Cho chủ trương thực hiện thí điểm mô hình Phó Bí thư đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBMTTQVN xã phường (Thành phố Quảng Ngãi); đã thực hiện thí điểm Phó Chủ tịch HĐND xã kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân (xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn).

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác đã đề ra

Trong đó, trọng tâm là tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tham mưu triển khai việc tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Công văn số 5030-CV/BTCTW ngày 24/4/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI; sửa đổi, bổ sung một số quy định về công tác cán bộ; tham mưu chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hoàn thành công tác kiểm điểm, nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh. Ban hành kế hoạch và cử cán bộ đi đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị; chủ động thẩm tra, xác minh và đề nghị cấp ủy kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ để phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên mới...

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm.

- Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa bảo đảm tiến độ, chưa đủ số lượng theo quy định.

- Tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính còn chậm.

- Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở nhiều nơi còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, ít góp ý cho nhau về khuyết điểm, một số ban thường vụ cấp ủy đánh giá cá nhân ban thường vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao. Kết luận về nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp kết luận năm 2017 còn chậm.

- Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức chức đảng và đảng viên cuối năm còn một số cấp ủy chưa thực hiện đúng quy định, có nơi tổ chức đảng yếu kém nhưng một số đồng chí cấp ủy viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới còn thấp so với kế hoạch năm.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do:

Một số cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm công tác cán bộ còn thiếu mạnh dạn; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt. Vẫn còn một số cán bộ, công chức thiếu sáng tạo, chưa chủ động, mạnh dạn trong công tác tham mưu, chưa bám sát cơ sở để nắm tình hình thực tiễn phục vụ công tác. Hệ thống các quy định của Đảng, Nhà nước chưa hoàn chỉnh; cơ chế kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ có lúc chưa chặt chẽ.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2018

1. Tiếp tục tham mưu cấp uỷ triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII về công tác xây dựng Đảng.

- Triển khai thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục theo dõi các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch số 125, 126 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII, tập trung vào một số nội dung: nhất thể hoá một số chức danh ở những nơi có đủ điều kiện. Thực hiện đề án hợp nhất Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thành một văn phòng chung cấp huyện.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản về cán bộ và công tác cán bộ của tỉnh, cụ thể: Quy chế thi tuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

2. Tập trung tham mưu hoàn thành có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2018.

- Đề án thực hiện thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương

- Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

- Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Lý Sơn.

- Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.

- Đề án hợp nhất Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

3. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng.

3.1. Về công tác tổ chức, cán bộ:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát quy hoạch và bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan cấp tỉnh, huyện.

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Thẩm định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tham mưu sửa đổi Quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; theo dõi việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

- Kiện toàn, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; củng cố, kiện toàn cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị định số 108/2014-NĐ/CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018-NĐ/CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014-NĐ/CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

3.2. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:

- Tham mưu triển khai, thực hiện việc kiểm điểm, nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018.

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2018. Làm cấp phát thẻ đảng viên.

- Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; báo cáo kết quả việc khắc phục tổ chức cơ sở đảng yếu kém năm 2017.

3.3. Công tác chính sách và đào tạo cán bộ:

- Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thực hiện việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh năm 2018.

- Thực hiện công tác xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II; thi nâng ngạch chuyên viên chính (dự kiến).

- Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018.

3.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ để phục vụ đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên theo quy định.

- Hoàn thành rà soát, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

- Hướng dẫn, trao đổi ý kiến với các cấp ủy trực thuộc về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ để phục vụ công tác bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên.

4. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

4.1. Xây dựng tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban gắn với vị trí việc làm và thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành tổ chức xây dựng đảng cấp tỉnh.

4.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Căn cứ Kế hoạch số 156-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch này Trên cơ sở đó tiến hành đánh giá việc thực hiện Kế hoạch 156, Nghị quyết 26 trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, báo cáo những nội dung phát sinh lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời có hướng xử lý, chỉ đạo giải quyết bảo đảm đúng nội dung và thời gian quy định, đạt mục đích và yêu cầu trong Kế hoạch và Nghị quyết.

5. Chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III-năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 47-KH/BTCTU ngày 9/5/2018 của Ban về thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW ngày 14/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương (báo cáo),
- Vụ Địa phương II, BTCTW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- CVP Ban, PCVP Ban, CV tổng hợp;
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN TRỰC**



Phạm Thanh Tùng